

HỘI CCB TỈNH BẮC NINH  
TỔNG KẾT PHONG TRÀO “CCB GƯƠNG MẪU” CẤP HUYỆN:

# Chỉ đạo thống nhất, thực hiện sáng tạo

Đến ngày 19-6, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện). Để bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình tiến hành, kết quả và những kinh nghiệm rút ra qua tổng kết phong trào thi đua cấp huyện của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

(Xem tiếp trang 8)



CCB thực hiện mô hình “Công trường bình an” tại Trường tiểu học phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

# Chỉ đạo thống nhất, thực hiện sáng tạo

(Tiếp theo trang 1)

**PV:** Đồng chí có thể đánh giá khái quát kết quả thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024 cấp huyện của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh?

**Đồng chí ĐÀO ANH DŨNG:** Sau khi hoàn thành tổng kết ở cấp cơ sở, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" cấp huyện của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh được tiến hành từ ngày 16-5 đến 19-6 đạt kết quả tốt. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội; phát huy được vai trò tích cực của tổ chức Hội và hội viên, đồng thời tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các hội nghị tổng kết đều được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành cùng cấp và cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá cao về công tác chỉ đạo và tổ chức.

Tổng kết đã đánh giá thực chất phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng 5 năm 2019-2024 của Hội CCB cấp huyện; rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời biểu dương, tôn vinh được những điển hình tiên tiến: Tổng kết cấp cơ sở, có 1.188 tập thể và cá nhân được UBND cấp huyện, xã và BCH Hội CCB cấp huyện khen thưởng; tại hội nghị tổng kết cấp huyện, có 305 tập thể và cá nhân được Hội CCB tỉnh, UBND và Hội CCB cấp huyện khen thưởng.

Các hội nghị cũng khẳng định: Công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải là việc làm thường xuyên, bởi đó chính là một cách thức tạo động lực cho phong trào. Đó cũng là thiết thực học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua: "Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới".

Qua tổng kết, đã khẳng định được kết quả, ý nghĩa của phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí Hội CCB trong phong trào thi đua yêu nước nói chung; nâng cao nhận thức, tình cảm, sự trân trọng của nhân dân đối với CCB - những người đang tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.

**PV:** Các cấp Hội trong tỉnh đã quán triệt, vận dụng sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên như thế nào trong quá trình tổng kết, thừa kế đồng chí?



**Đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh.**

**Đồng chí ĐÀO ANH DŨNG:** Ngay khi nhận được Đề án 206 và các kế hoạch, hướng dẫn của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thường vụ Hội CCB tỉnh đã nghiên cứu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để nhận chỉ đạo về quy mô, hình thức tổ chức tổng kết của từng cấp Hội; chỉ đạo cơ quan dự thảo các kế hoạch và phối hợp với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp. Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo triển khai quán triệt, hướng dẫn, bồi dưỡng về công tác điều hành hội nghị đến cán bộ Hội cấp cơ sở... Thực tế là ở cấp cơ sở và cấp huyện tổ chức tổng kết đều thực hiện đúng, có sáng tạo sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên và kế hoạch của Hội CCB tỉnh đã xây dựng.

**PV:** Việc lựa chọn đúng mô hình, điển hình tiên tiến là một yếu tố tạo nên thành công của hội nghị, đề nghị đồng chí cho biết thêm về vấn đề này?

**Đồng chí ĐÀO ANH DŨNG:** Đúng vậy, chọn đúng điển hình thì mới động viên khích lệ được phong trào. Để chọn đúng, Thường vụ tỉnh Hội đã chỉ đạo tiến hành bình xét phải thực sự khách quan, trên cơ sở xem xét thành tích từ những việc làm, cách làm và kết quả cụ thể. Làm tốt nội dung thi đua nào, mô hình nào thì biểu dương về nội dung, mô hình đó.

Đặc biệt phải thể hiện được tính gương mẫu của CCB trong quá trình thực hiện, bởi đây là tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

5 năm qua, phong trào thi đua CCB gương mẫu" trong toàn Hội đã triển khai có hiệu quả rất nhiều mô hình. Các mô

hình được biểu dương qua tổng kết đều có tính thuyết phục cao, như: "Câu lạc bộ CCB vì dân", "Tổ CCB tự quản về ANTT" ở xã Yên Trung (huyện Yên Phong), phường Ninh Xá, Tiên An, Thị Cầu (T.P Bắc Ninh), phường Phượng Mao (Quế Võ); "Tổ CCB bảo vệ môi trường" của Hội CCB xã Đình Tổ (Thuận Thành), Yên Trung (Yên Phong), Phố Mới (Quế Võ); mô hình giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ ở xã Phú Hòa (Lương Tài), thị trấn Chờ (Yên Phong), mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở xã Trung Chính (Lương Tài)... Các mô hình trên đều được lãnh đạo địa phương, Hội CCB và nhân dân khen ngợi.

**PV:** Qua tổ chức tổng kết phong trào "CCB gương mẫu" cấp huyện, đồng chí rút ra được những điều gì?

**Đồng chí ĐÀO ANH DŨNG:** Để hội nghị tổng kết thành công, cần có nhiều yếu tố. Tôi thấy, trước hết là việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của tổ chức Hội cấp trên. Đó là cơ sở bảo đảm việc tổng kết luôn đi đúng hướng; cũng là cơ sở để tạo sự thống nhất và phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội. Tiếp đó là sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hầu hết hội nghị tổng kết của Hội CCB cấp huyện đều có Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo. Có những huyện được cả Ban Thường vụ Huyện ủy dự, đã thể hiện sự quan tâm rất lớn.

Để tổ chức hội nghị cần hết sức chú trọng công tác điều hành, duy trì nhịp độ hội nghị: Quá trình diễn ra rất chủ động, linh hoạt, không cứng nhắc và hợp lý về thời gian nội dung; các đại biểu tham dự đều rất nghiêm túc, tập trung nắm chắc

các nội dung. Để có được điều đó, lãnh đạo các huyện Hội đã nắm vững sự lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, chương trình cũng như lựa chọn người thực hiện phù hợp và trao đổi, thực luyện kỹ càng...

Công tác chuẩn bị các văn bản hội nghị cũng hết sức quan trọng. Báo cáo trung tâm, phát biểu tham luận hay báo cáo điển hình... ngoài việc đúng, đủ nội dung cần rõ ràng, mạch lạc; không ôm đồm, chồng lấn. Nếu đã có clip, phóng sự minh họa thì phần trình bày báo cáo chỉ tóm tắt thật ngắn gọn, súc tích.

Một việc cũng rất quan trọng mà các cấp Hội trong tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt qua tổng kết là kịp thời rút kinh nghiệm. Không chỉ chọn đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm chung, mà ngay trong quá trình theo dõi chỉ đạo tổ chức Hội cấp dưới, nếu phát hiện điều chưa hợp lý, lãnh đạo Hội kịp thời chỉ đạo các Hội còn lại lưu ý, khắc phục kịp thời. Tổng kết xong cấp cơ sở, Hội CCB từng huyện đều họp đánh giá, rút kinh nghiệm ngay trong chuẩn bị cho hội nghị tổng kết cấp mình. Tôi cho rằng, việc rút kinh nghiệm kịp thời cũng là một biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ Hội. Qua chỉ đạo, rút kinh nghiệm tổng kết cấp huyện, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Bắc Ninh cũng đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội "CCB gương mẫu" lần thứ VII với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

**PV:** Xin cảm ơn đồng chí và chúc Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thật thành công!

**QUANG HUY, HOÀNG LINH, VŨ MINH (thực hiện)**



**CCB phường Hồ (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) phối hợp giữ gìn đường thông, hè thoáng.**

## PTSC tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non tại Quảng Ngãi

Ngày 28-6, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phối hợp với UBND xã Hành Trung (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khánh thành Trường mầm non Hành Trung. Đây là công trình do PTSC tài trợ với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Trường mầm non Hành Trung được PTSC tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng mới với 3 phòng học và 3 phòng hiệu bộ. Các phòng dạy học được bố trí đầy đủ các trang thiết bị như quạt, đèn, phòng vệ sinh... phù hợp cho việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh. Sau khi được xây dựng thêm các phòng học, trường đã đảm bảo dạy học, chăm sóc thêm khoảng 100 em học sinh.

PTSC là đơn vị thành viên của Tập đoàn

Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) với 25 đơn vị thành viên, trực thuộc với tổng số gần 10.000 người lao động làm việc tại đa quốc gia. PTSC hiện đóng vai trò chủ lực trong mảng dịch vụ, kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao cho toàn bộ các khâu trong ngành Dầu khí và hiện đang mở rộng phát triển sang lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, PTSC luôn phần đầu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) do Petrovietnam giao phó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Song hành cùng hoạt động SXKD, với văn hoá truyền thống người Dầu khí và văn hoá PTSC, đơn vị luôn ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

**HẢI ANH**

## Hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.321 vụ TNGT, làm 5.255 người chết, 9.599 người bị thương. So với cùng kỳ, tăng 1.842 vụ (17,58%), giảm 702 người chết, tăng 2.707 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 12.225 vụ, làm tử vong 5.191 người, bị thương 9.584 người, tăng 1.831 vụ (17,62%), giảm 703 người tử vong (11,93%), tăng 2.705 người bị thương (39,32%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 66 vụ, làm tử vong 48 người, bị thương 10 người, tăng 7 vụ (11,86%), tăng 3 người tử vong (6,67%), giảm 3 người bị thương (23,08%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 27 vụ, làm tử vong 15 người, bị thương 5 người, tăng 4 vụ (17,39%), giảm 1 người tử vong (6,25%), tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm tử vong 1 người, về số vụ và số người bị thương không thay đổi, nhưng giảm 1 người tử vong và mất tích (50%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6-2024 (từ ngày 15-5 đến 14-6), toàn quốc xảy ra 1.894 vụ tai nạn giao thông, làm 849 người tử vong và 1.373 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2023, tăng 140 vụ (7,98%), giảm 92 người tử vong (9,78%), tăng 194 người bị thương (16,45%).

**HẢI THU**